

ปริญ เตชะมวลไววิทย์

ผู้อำนวยการฝ่ายงานเลขาธิการและสื่อสารองค์กร

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ปัจจุบัน สื่อสังคมออนไลน์ หรือ social media ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตของคนในสังคมและได้รับความนิยมใช้งานกันมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยว่าเป็นช่องทางในการสื่อสารที่เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น Line, Facebook หรือ Twitter เพราะแค่เปิดเข้าไปดูก็จะได้ทราบข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ที่มีการกด Like หรือ Share ต่อ ๆ กันมาอย่างมากมาย

ในส่วนของตลาดทุนมีผู้ลงทุนจำนวนมากไม่น้อยที่ใช้ช่องทางนี้ในการติดตามข่าวสารและใช้ข้อมูลที่ได้รับเพื่อการตัดสินใจลงทุน ในขณะที่เดียวกันก็อาจมีกลุ่มคนบางกลุ่มใช้เป็นช่องทางในการหาผลประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบ เช่น การแพร่ข่าวเท็จหรือให้ข้อมูลที่บิดเบือนจากความเป็นจริง เพื่อล่อลวงให้ผู้ลงทุนหลงเชื่อ ตัดสินใจลงทุนตาม ทำให้ผู้ลงทุนได้รับความเสียหาย

ก.ล.ต. ได้รับการติดต่อสอบถามจากผู้ลงทุนมาเป็นระยะ ๆ เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน social media เหล่านี้ และมีความเป็นห่วงว่าผู้ลงทุนอาจตกเป็นเหยื่อหรือได้รับความเสียหาย จากการใช้ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่ทราบแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่แท้จริงได้ ลองดูตัวอย่างข้อความที่โพสต์หรือส่งต่อกันมา ที่มีผู้แจ้งมายัง ก.ล.ต. นะครับ

ตัวอย่างแรก “หุ้น กขค. แนวรับ 2.70 - 2.76 ต้านสั้น ๆ 3.50 4.30 เป้าหมาย 5.30 6.10 6.90 ตามลำดับ Cut หลุด 2.70” อ่านแล้วก็อาจจะคล้าย ๆ กับการวิเคราะห์แนวรับ แนวต้านของราคาหุ้น และแนะนำให้ขายตัดขาดทุนเมื่อราคาลดลงมาก หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง “บริษัท จฉช. คาดรายได้ปีนี้เพิ่มขึ้น 6 - 9 % แย้มจับมือพันธมิตร ศึกษาตั้งบริษัทย่อยในประเทศเพื่อนบ้าน รู้ชัดภายใน 1 - 2 เดือนจากนี้” ซึ่งข้อความก็ดูราวกับว่าบริษัทจะออกมาให้ข้อมูลเอง เป็นต้น แต่สิ่งที่พบก็คือ ข้อความหรือข้อมูลการวิเคราะห์เหล่านี้ มีจำนวนไม่น้อยที่ไม่มีการระบุที่มาที่ไปครับ

ข้อความตามตัวอย่างอาจเป็นสิ่งที่ผู้โพสต์เขียน วิเคราะห์และนำมาโพสต์เอง หรือเป็นการนำข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ มาผสมกับความเห็นของผู้โพสต์ หรือบางครั้งก็เป็นการสร้างข้อมูลขึ้นมาเอง แต่กลับมีผู้เชื่อในข้อมูลนั้น

โดยหลายเหตุผลหลายปัจจัย เช่น มีความน่าเชื่อถือเพราะมีจำนวน Follower ยอด Like หรือการ Share สูง ซึ่งตัวเลขเหล่านั้นอาจไม่ได้มาจากผู้ที่สนใจในข้อมูลจริง ๆ ทั้งหมด ก็ได้ นะครับ เป็นไปได้หรือไม่ว่าอาจมีการกระทำเป็นรายบุคคลหรือร่วมกันทำเป็นกลุ่มในการเพิ่มจำนวนยอด โดยผู้กระทำได้ซื้อหุ้นตัวที่แนะนำไว้ในราคาถูก แล้วสร้างกระแสให้หุ้นตัวนั้นเป็นที่ฮือฮา เพื่อกระตุ้นให้ผู้ลงทุนเข้าไปซื้อกันมากขึ้น เมื่อราคาหุ้นปรับสูงขึ้นถึงระดับที่ต้องการ บุคคลเหล่านั้นก็จะเทขายหุ้นนั้นออกมาทำกำไร และทำให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว จนผู้ลงทุนที่หลงเข้าไปซื้อก่อนหน้านี้ต้องขาดทุน เป็นต้น และหากผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุนโดยอาศัยข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเหล่านี้ ผู้ลงทุนก็ต้องรู้ว่ากำลังเอาตัวเข้าไปเสี่ยงกับอะไร เกิดผลเสียหาย ก็คงแกะรอยเอากับใครไม่ได้ นะครับ

วิธีการตรวจสอบข้อมูลก็สามารถทำได้ไม่ยากครับ ตัวอย่างเช่น หากได้รับข้อมูลว่าในปี 2558 บริษัท A มีแผนที่จะก่อสร้างโรงงานการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นอีก 2 แห่ง เพื่อรองรับการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้น แหล่งข้อมูลที่ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ก็มีหลายช่องทาง เช่น สอบถามผู้แนะนำการลงทุนที่ดูแลท่าน การศึกษาข้อมูลจากบทวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ หรือค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th) นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทเอง

สำหรับคนที่ชอบแพร่ข่าวลืออันเป็นเท็จ ก็ต้องรู้ นะครับว่าอาจเข้าข่ายทำผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์ เพราะผู้ลงทุนอาจได้รับความเสียหายจากพฤติกรรมนั้น รวมไปถึงผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนที่ให้ข่าวที่มีผลต่อราคาหุ้นโดยไม่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ ก็ต้องรู้ว่าอาจทำผิดกฎหมายเช่นกัน เพราะข้อมูลสำคัญต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงจะแฟร์

ที่ผ่านมาเมื่อ ก.ล.ต. ได้รับเบาะแสเกี่ยวกับการให้ข้อมูลหรือข่าวเกี่ยวกับหุ้นทาง social media ที่อาจเกิดผลกระทบในวงกว้างได้ ก.ล.ต. ก็จะประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อติดตามดูครับ และในกรณีที่มีข่าวลือมาก ๆ ที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็อาจให้บริษัทจดทะเบียนชี้แจงข้อมูลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่ชัดเจนจากผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลโดยตรง และนำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจในการลงทุนได้ดียิ่งขึ้น

หากท่านได้รับข้อมูลที่มีการส่งต่อกันมาหรือพบข้อความที่เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นที่โพสต์ผ่านสื่อเหล่านี้ แล้วเกิดความสงสัย หรือรู้สึกไม่ชอบมาพากล สามารถสอบถามมาได้ที่สายด่วน ก.ล.ต. 1207 หรือ e-mail : info@sec.or.th หรือหากท่านต้องการแจ้งเบาะแสการให้ข้อมูลเท็จ หรือข่าวลือต่าง ๆ ก็สามารถแจ้งได้ทางช่องทางเดียวกันครับ โดยขณะนี้ ก.ล.ต. อยู่ระหว่างเสนอร่างแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พ.ศ. 2535 ที่ขยายการให้สินบนนำจับเพิ่มเติม จากเดิมที่ให้สินบนเฉพาะกรณีที่มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในและการสร้างราคาหลักทรัพย์ ให้ครอบคลุมถึงการให้ข้อมูลเท็จ การให้ข้อมูลที่ยังไม่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือปล่อยข่าวลือตามช่องทางต่าง ๆ รวมถึง social media เมื่อกฎหมายผ่านและใช้บังคับแล้ว ผู้ชี้เบาะแสที่มีเอกสารหรือหลักฐานเพื่อเชื่อมโยงไปยังผู้กระทำความผิด จะมีโอกาสได้รับเงินสินบนไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินค่าปรับ ทำดีแล้วยังมีรางวัลให้ด้วยนะครับ

“ก.ล.ต. ดูแลตลาดทุน เพื่อให้คุณมั่นใจ”
